



ประกาศค้ำมั่นสัญญาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การ
กองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สู่องค์กรคุณธรรม โดยจะยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI) โดยได้มีการประกาศค้ำมั่นสัญญาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ ดังนี้

ด้านเกียรติศักดิ์ (Dignity) : จะปฏิบัติหน้าที่ และอำนวยความสะดวกด้วยความเสมอภาค
ให้แก่ประชาชน โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใด ๆ

ด้านเชี่ยวชาญ (Specialty) : จะพัฒนาตนเอง และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ อย่างมีมาตรฐานสากล

ด้านซื่อสัตย์ (Integrity) : จะปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส
ตรงไปตรงมา ยึดหลักธรรมาภิบาล และจะไม่กระทำใดๆ ที่เป็นการทุจริตเชิงนโยบาย

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กองคดีความมั่นคงจึงนำค้ำมั่นสัญญาค่านิยม
ร่วมและวัฒนธรรมองค์การของผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้ประกาศไว้ข้างต้นมาเผยแพร่ให้บุคลากร
ในองค์การทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลทำให้องค์การสามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การ
“เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคงและ
บุคลากรในสังกัดจึงได้ร่วมกันประกาศ ค้ำมั่นสัญญา ดังนี้

**“เราจะมุ่งมั่นทำงานเชิงรุก ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด
ด้านความมั่นคงของชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปกป้องประโยชน์ของประชาชนคนไทย”**

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง

ร.ก.ษ.๖

**แนวทางการดำเนินงานตามประกาศค้ำประกันสัญญาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การ
กองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

กองคดีความมั่นคง ได้ทบทวน และประกาศค้ำประกันสัญญาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การ กองคดีความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักธรรมาภิบาล มาสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ในองค์การ ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยร่วมกันขับเคลื่อนองค์การให้เป็นไปตาม ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยผู้อำนวยการกองและบุคลากรทุกท่าน ได้ร่วมกันประกาศค้ำประกันสัญญา ดังนี้

**“เราจะมุ่งมั่นทำงานเชิงรุก ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด
ด้านความมั่นคงของชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปกป้องประโยชน์ของประชาชนคนไทย”**

โดยกองคดีความมั่นคง จะดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค้ำประกันสัญญาฯ ตามแผนพัฒนาค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์การในแต่ละด้าน ดังนี้

❖ **ด้านเกียรติศักดิ์ : จะปฏิบัติหน้าที่ และอำนวยความสะดวกด้วยความเสมอภาค
ให้แก่ประชาชน โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใด ๆ**

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดให้ความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตน การปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทย และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสำคัญ

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดดำรงตนและประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามกฎหมาย และตามมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาข้าราชการและบุคลากรขององค์การโดยเคร่งครัด

๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของราชการอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีการแต่งกายที่ถูกต้องตามแนวทางการเสริมสร้าง ภาพลักษณ์การแต่งกายของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานปกติ (สีกรมท่า) หรือสวมเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในโอกาสที่เหมาะสม ในวันจันทร์ สวมใส่ผ้าไทยในวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย และสวมใส่เสื้อสีขาวในวันพุธ เพื่อเป็นการแสดงออกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรในสังกัด รวมถึง การสร้างวัฒนธรรมในการแบ่งปัน เช่น การให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำ การช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี และความผูกพันต่อองค์การ

❖ **ด้านเชี่ยวชาญ :** จะพัฒนาดตนเอง และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ อย่างมีมาตรฐานสากล

๑. จัดประชุมถ่ายทอดการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการติดตามข้อขัดข้องหรือปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและร่วมกันหาแนวทางวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

๒. ดำเนินการเร่งรัด ตรวจสอบการดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพ และเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

๓. มีการจัดทำฐานข้อมูลเป้าหมายบุคคล/กลุ่มบุคคลที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ การจัดทำฐานข้อมูลตัวแทนอำพราง (NOMINEE) และฐานข้อมูลตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ โดยใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษตามภารกิจของกองคดีความมั่นคง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

❖ **ด้านซื่อสัตย์ :** จะปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรงไปตรงมา ยึดหลักธรรมาภิบาล และจะไม่กระทำใดๆ ที่เป็นการทุจริตเชิงนโยบาย

๑. กำชับในการประชุมประจำเดือนให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ตามแนวทางการประกาศเจตนารมณ์กองคดีความมั่นคง “ไม่เรียก ไม่รับสิ่งของทรัพย์สิน ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)”

๒. จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสมัครเป็นจิตอาสา และเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคโลหิต ตามนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม ให้ได้รับการยกย่อง และประกาศเกียรติคุณ

๔. ส่งเสริมด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการด้วยการให้บุคลากรทุกระดับ รับทราบนโยบายของผู้บริหาร โดยกำชับให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติในการประชุมกองคดีความมั่นคง และให้มีส่วนร่วมระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์กรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศคำมั่นสัญญาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การ
กองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



“ เราจะมุ่งมั่นทำงานเชิงรุก ในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทำความผิด
ด้านความมั่นคงของชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อปกป้องประโยชน์ของประชาชนคนไทย ”

